
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 
วันที่  3 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
……………………………………………………. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวินัย  ภิรมรื่นย ์ ประธานสภาฯ วินัย  ภิรมย์รื่น  
2 นายธนพัฒน์  อ่ิมรัตน์ เลขานุการสภาฯ ธนพัฒน์ อิ่มรัตน์  
3 นายพชร ซื่อตรง ส.อบต.หมู่ 1 พชร  ซื่อตรง  
4 นางสาวพัชรี ภาคสะอาด ส.อบต.หมู่ 2 พัชรี  ภาคสอาด  
5 นายสงั่น  เวชประสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๒ สงั่น  เวชประสิทธิ์  
6 นายสมชาย พวงพืช ส.อบต.หมู่ 4 สมชาย พวงพืช  
7 นายยุทธนา ศรีเปรื่อง ส.อบต.หมู่ 5 ยุทธนา ศรีเปรื่อง  
8 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกอบต.โขมง อภิชาติ วิสิทธิวงศ์  
9 นายก าจาย ประกอบทรัพย์ รองนายกอบต.โขมง ก าจาย ประกอบทรัพย์  

10 นางปราณี  รสฟุ้ง รองนายกอบต.โขมง ปราณี  รสฟุ้ง  
11 นายพิบูลย์  เพ็ชรสน เลขานุการนายกฯ พิบูลย์ เพ็ชรสน  
12 นายธงชัย  จันทสิทธิ ์ รองปลัดอบต. ธงชัย  จันทสิทธิ ์  
13 นายสมชาย  สานนท์ ที่ปรึกษา สมชาย  สานนท์  
14 นางสาวสมหญิง ส าราญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมหญิง ส าราญกิจ  
15 นายชูชาติ  จันทสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ชูชาติ  จันทสิทธิ ์  
16 นายยงยุทธ  ตะติศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง ยงยุทธ ตะติศิริ  
17 นางสาวจันทร์  รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการกองคลัง จันทร์  รัตนวิจิตร  
18 นางสาวจันทิมา  จันทสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองศึกษา จันทิมา  จันทสิทธิ์  
19 นายมนัส  วงค์แก้ว ไวยากรวัดเสม็ดฯ มนัส  วงค์แก้ว  
20 นางสาวสรัญญา  เกิดลาภ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สรัญญา  เกิดลาภ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายวิชิต  ภาคสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 1 วิชิต  ภาคสะอาด ลา 
2. นายสนิท  พลิคามิน ส.อบต.หมู่ที่ 4 สนิท  พลิคามิน ลา 
3. นายนิมิตร วิสิทธิวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 นิมิตร   วิสิทธิวงศ์ ลา 
4. นายสมหมาย  ศรแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย  ศรแก้ว ลา 
5. นายอนุพล  ศรีคงรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 อนุพล  ศรีคงรักษ์ ลา 
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เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

นายวินัย  ภิรมย์รื่น  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบลโขมง  สมาชิกอบต.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   

กระผม นายวินัย ภิรมย์รื่น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  ภิรมย์รื่น -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560  

เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2560 
นายวินัย ภิรมย์รื่น -ขอเชิญสมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุมฯ มีเปลี่ยนแปลงหรือ 
ประธานสภาฯ แก้ไขหรือไม่  เมื่อไม่มี  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
มติที่ประชุม -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นายวินัย  ภิรมย์รื่น 3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 5-6 

 งบประมาณ  319,000.-บาท 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,195,700.-
บาท  ใช้ไป 434,940.- บาท คงเหลือ 1,760,760.-บาท  โอนลด 
319,000.- บาท คงเหลือ 1,441,760.- บาท  

นายอภิชาติ  วิสิทธิวงศ์ สืบเนื่องจากน้ าในประปาหมู่ 5 หมู่ 6 ประสบสภาพวิกฤตน้ าในคลองเสม็ด 
นายกอบต. โพธิ์ศรี ไม่สามารถน ามาใช้ผลิตน้ าประปาได้ น้ ามีลักษณะขุ่น แดง มีกลิ่น 

เกิดจากหลายปัจจัย เช่น สภาพดินเดิม น้ าไม่มีการระบาย การท าสัมปทาน
ซึ่ งมีผลกระทบมายังน้ าในล าคลอง ในปีนี้สถานการณ์น้ าคงจะแล้ง
พอสมควรอาจไม่มีน้ าใช้เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือ
ส าหรับใช้ในการผลิตน้ าประปาไปใช้ในหมู่ 6 ซึ่งน้ าประปาหมู่ 5 และ หมู่ 
6 ใช้ด้วยกัน ซึ่งจะใช้น้ าในสระด้านหลังของอบต. สระแรกใช้ในการผลิต
น้ าประปาหมู่ 5 และอีกสระใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่ 6  การผลิต
น้ าประปาผิวดินมีข้อจ ากัดว่า เราสามารถผลิตน้ าประปาที่ ใสได้ตาม
กระบวนการผลิต แต่ไม่สามารถก าจัดกลิ่นได้  จึงเป็นสาเหตุในการโอน  

                                                                                                         /2.ตั้งจ่าย.......... 
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ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมู่ 5-6  งบประมาณ  319,000.- บาท โดยการฝังท่อประปาจากสระ
สวนสาธารณะหมู่ 5 ผ่านอบต.ไปยังท่อบล็อคและไปเข้าถังประปาใหญ่ของ
หมู่ 6 เพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา   

นายวินัย  ภิรมย์รื่น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาอบต.   
นายยุทธนา  ศรีเปรื่อง -ผมได้อธิบายกับชาวบ้านหมู่ 5 ได้ทราบถึงสาเหตุเรื่องน้ าประปาหยุดไหล 
ส.อบต.หมู่ 5 และจากที่ทราบข้อมูลวันนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป 
นายวินัย  ภิรมย์รื่น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต.   
มติที่ประชุม   ออกเสียง  เห็นด้วย 7 เสียง  ไม่เห็นด้วย  -   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายวินัย  ภิรมย์รื่น   
 
 
   
 
 
               (นายธนพัฒน์  อ่ิมรัตน์)                                         (นายวินัย   ภิรมย์รื่น) 
             เลขานุการสภา อบต.โขมง                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
              ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         

 (นายพชร ซื่อตรง)                    (นายธนพัฒน์ อิ่มรัตน์)               (นายอนุพล  ศรีคงรักษ์) 
             ส.อบต.หมู่ที่ 1                          ส.อบต.หมู่ที่ 3                         ส.อบต.หมู่ที่ 6 
     กก.ตรวจรายงานการประชุม           กก.ตรวจรายงานการประชุม        กก.ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
      

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


